

# เปิดโลกทัศน์...ติลล หิริฐประจักษ์ นายกสโมสรมักศึกษาม.หาดใหญ่ 52

"การทำกิจกรรม ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันทอนเวลาให้เราเรียนได้น้อยลง แต่การทำกิจกรรมคือการบริหารเวลาที่จะทำให้เราเรียนรู้ชีวิตจริงได้มากขึ้น" ข้อคิดดี ๆ จากการทำกิจกรรมของ นายติลล หิริฐประจักษ์ หรือแทน นายกสโมสรมักศึกษา ม.หาดใหญ่

นายติลล เป็นนักศึกษาสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนเลือกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้เป็นนายกสโมสรมักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 ด้วยความตั้งใจที่จะทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน

แทนเล่าถึงแรงบันดาลใจที่เข้ามาทำงานในสโมสรมักศึกษารวม "ภายในรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เรียนรู้และอยาก



ใช้ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษาไม่เต็มคำที่สุด จึงได้รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ละ

เลือกตั้งนายกสโมสรมักศึกษาโดยตั้งนโยบายว่า "สร้างและทำกิจกรรมเพื่อเพื่อน" ภายใต้สโลแกน "ขอ วันเพื่อนกันตลอดไป" ซึ่งเป็นนโยบายที่เราตั้งใจจะทำได้เพื่อน ๆ นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม และหลายคนก็เห็นด้วยกับนโยบายของพวกเรา และไว้ใจให้เข้ามาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรม"

นายกสโมสรมักศึกษาม.หาดใหญ่ กล่าวต่อไปว่า "นโยบายดังกล่าวเน้น การทำกิจกรรมโดยมุ่งความดีของการรณรงค์เพื่อนนักศึกษาเป็นหลัก โดยในปีการศึกษา 2552 นี้ ได้จัดทำโครงการใหม่ ๆ หลายโครงการ เช่นโครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ โครงการทำเพื่อประโยชน์ ฯลฯ สอดคล้องโครงการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ โดยโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาที่ไม่เคยทำกิจกรรมด้านนี้มาก่อนเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาที่ไม่ชอบทำกิจกรรมเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้ทำโครงการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการจ้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชื่อโครงการ "คนรักกีฬา สดปรักฝนธรรม" ได้มีการจัดลานกิจกรรมคนเล่นกีฬาตามหาดเกมส์ กีฬาคนพิการ และการจัดประกวดวาดภาพ เป็นส่วนใดกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก็เพื่อให้เพื่อน ๆ นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกตามความถนัดความสนใจของแต่ละคน และคาดหวังในอนาคตจะจัดโครงการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย"

"นอกจากนี้เพื่อน ๆ นักศึกษายังคิดว่า ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เราเรียนรู้การเรียนหนังสือในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอแล้ว เราจะต้องทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ชีวิตจริงนอกห้องเรียนด้วย หลายคนว่าทำกิจกรรมแล้วทำให้เราเรียนไม่เต็มพิกัดก็จริงแต่รู้จักแบ่งเวลา รู้จักแยกแยะความสำคัญ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราตั้งใจจะทำให้สำเร็จ ดังนั้นขอเพียงเชื่อมั่นว่าการศึกษา ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันทอนเวลาให้เราเรียนได้น้อยลง แต่การทำกิจกรรมคือการบริหารเวลาที่จะทำให้เราเรียนรู้ชีวิตจริงได้มากขึ้น" นายติลลกล่าวทิ้งท้าย

